

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2554

วันนี้ (วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554) เมื่อเวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เศรษฐกิจ

เรื่อง การเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อบรรจไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง การจัดสรรงบประมาณสำหรับ) จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน โดยเบิกจ่ายในงบเงิน (อุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงาน สำนักงานธนานคราะห์

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2553

เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้งบค้ำประกันกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทน หนังสือรับรองการส่งเงิน พ .ศ.2553

เรื่อง รายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2553

สังคม

เรื่อง โครงการปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เรื่อง การใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานภาครัฐ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการผลไม้ไทยคุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16

ต่างประเทศ

เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการคว่ำบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

เรื่อง การประชุม International Forum on Tiger Conservation

เรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล

เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2553

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 46

เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลปีใหม่

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)30 ธันวาคม 2553)

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพ สื่อมวลชน พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 มาตรา 8 ตรี ได้กำหนดข้อจำกัดสิทธิในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่น แล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ โดยที่ หน่วยงานอื่น ได้บัญญัติกฎหมายหรือกำหนดระเบียบ ขอบบังคับไว้เช่นเดียวกับบทบัญญัติของพระราช กฤษฎีกานี้ จึงเกิดปัญหาว่าบุตรจะอาศัยสิทธิตามกฎหมายใด ซึ่งทำให้ผู้มีสิทธิและคู่ สมรสไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทั้งจากทางราชการและ หน่วยงานอื่นได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ยกเลิกมาตรา 8 ตริ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ บุตร พ.ศ. 2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 (ร่างมาตรา 3)

เศรษฐกิจ

3. เรื่อง การเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อบรรจไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อบรรจไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ต่อไป ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเสนอพื้นที่ กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไป ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า

การเสนอชื่อแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อบรรจไว้ในบัญชี รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส เป็นการดำเนินการตามพันธกรณีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และ ตามแนวทางการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของไทยที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับสากลที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

พิจารณาแล้วเห็นควรจัดทำรายละเอียดเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงมีมติให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา จัดทำเอกสารการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งสาระสำคัญของ การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก สรุปได้ดังนี้

2.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ภาคีสมาชิกผู้จัดเตรียมการเสนอชื่อ ที่อยู่ สถาบันหน่วยงาน วันที่เสนอ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทรศัพท์/

2.2 ข้อมูลแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ชื่อของพื้นที่ จังหวัด พิกัด ทางภูมิศาสตร์

2.3 ข้อมูลคุณลักษณะ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งอยู่ทิศด้านลาดฝั่ง ตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ติดต่อกับผืนป่าประเทศเมียนมาร์ มี พื้นที่ทั้งหมดรวม 482,225 เฮกตาร์ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 แห่ง คือ)1) เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี)2) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)3) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)4) อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน) และ (อยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ)5) พื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกุยบุรี ในเขตป่า สงวนแห่งชาติและเขตปลอดภัยทางทหาร พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจัดอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายัน (Indo-Malayan Ecoregion) กลุ่ม Tenasserim-South Thailand semi-evergreen rain forests ชนิดป่าที่ ปกคลุมพื้นที่มากที่สุดคือป่าดิบแล้ง ปกคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ 59 เป็นแหล่ง ต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำภาชี แม่น้ำปรางมนูรี และแม่น้ำกุยบุรี

2.4 การมีคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากล : เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์อย่างน้อย 720 ชนิด มีการกระจายพันธุ์จากถิ่นอาศัยทางใต้ขึ้นไปจนถึงบริเวณเหนือสุด เช่น ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกบั้งรอกปากแดง และนกอพยพสีน้ำตาลตาแดง ปาดป่าจูดขาว และค้างคาว เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตภูมิพฤษศาสตร์ Floristic-provinces) 4 ลักษณะเด่น ได้แก่)1) Indo-Burmese หรือ Himalayan (2) Indo-Malaysian (3) Annamitic และ)4) Andamanese พบการปรากฏของพืชเฉพาะถิ่น เช่น จำปีเพชร) Magnolia mediocris) และจำปีดอย)M.gustavii) ซึ่งราชอาณาจักรไทยพบเฉพาะในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเท่านั้น เป็นแหล่งสำคัญของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง)Critically Endangered) คือ จระเข้หน้าจืด และ ได้รับการประกาศเป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อปี พ .ศ.2546

2.5 เกณฑ์ที่เหมาะสม : พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตรงกับเกณฑ์ ข้อที่ 10 คือ "ถิ่นที่อยู่อาศัยตาม ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่" (In-situ conservation) ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามที่มีความโดดเด่นเป็นสากลทั้งจากมุมมองของวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์"

2.6 การเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน : พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นเขตนิเวศ เดียวกันกับพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทย คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้ง แต่ตั้งอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง ประมาณ-220 กิโลเมตร จึงทำให้มีความชุ่มชื้นมากกว่ามีสัดส่วนของป่าดิบแล้งมากกว่า และมีชนิดพันธุ์ในเขต Sundiac ที่หลากหลายกว่า

4. เรื่อง ขอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง (การจัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 267,359,608 บาท สำหรับจ่ายให้ครูโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กันยายน -2553

อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2554 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 641,663,058 บาท โดยให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบจำนวนครูที่มีสิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก่อนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี รายชื่อครูผู้มีสิทธิแล้ว โดยให้ขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณเป็นรายไตรมาสต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า

ศธ ได้จัดประชุมพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (.สงป) จำนวน (.กค)3 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน โดยเห็นชอบให้รัฐจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ กคที่เสนอต่อที่ประชุม .
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และเห็นชอบให้การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไม่รวมถึงครูในโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล

ในการนี้ ศธได้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลครูที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว . (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) เป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน 2553) โดยหากพิจารณาตามอัตราและหลักเกณฑ์จะมีครูที่มีสิทธิ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 74,434 คน ต้องใช้งบประมาณสำหรับจัดสรรให้ครูเดือนละ 53,471,921.50 บาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กันยายน - 2553 รวม 5 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 267,359,608 บาท และระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 รวม 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 641,663,058 บาท

5. เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตามที่กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ดังนี้

ปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการและ สถานพยาบาลของเอกชนสำหรับพนักงาน จากเดิมเบิกได้ 800 บาทวัน/ เป็นเบิกได้ 1,000 บาทวัน และบุคคลในครอบครัว/ จากเดิมเบิกได้ 600 บาทวัน/ เป็นเบิกได้ 800 บาทวัน/

ให้พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในกรณีที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือเจ็บป่วย ให้ใช้สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกแพทย์ ได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท รวมปีละไม่เกิน 3,600 บาท

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า เนื่องจากปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลโดยทั่วไปมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับค่าครองชีพได้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานสำนักงานธนาค
เคราะห์ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาคเคราะห์ จึงได้มีมติให้ปรับปรุง
สวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสำนักงานธนาคเคราะห์
ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

6. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2553

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (รชต.) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขาธิการ
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้

วันที่ 28 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ รชต. ได้พิจารณาผลการทบทวนโครงการภายใต้
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กรมประชาสัมพันธ์
วงเงิน 45.00 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงหอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงิน 162.45 ล้านบาท

มติคณะกรรมการ รชต.

อนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อไปฟื้นฟูปัญหาน้ำ
ท่วมจำนวน 45.00 ล้านบาท ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ

อนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงหอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาท่วมจำนวน 150.00 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ

7. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงิน ที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการสงคน ต่างตัวกลับออกไปนอก ราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือ รับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน พ.ศ. 2553

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการสงคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการสงเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือ รับรองการสงเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้สงสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

การกำหนดให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างสัญชาติพม่า สัญชาติลาว และสัญชาติกัมพูชา ที่อยู่ระหว่างการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อค่าครองชีพของ คนต่างด้าว เป็นเหตุให้คนต่างด้าวเหล่านี้ไม่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานและหลบหนี ออกนอกระบบการผ่อนผัน นายจ้างขาดแคลนแรงงานและหันไปใช้แรงงานต่างด้าวแบบ ผิดกฎหมายอีก ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่จะนำมา วางแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ นอกจากนี้ การอยู่อย่างผิด กฎหมายของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุขเนื่องจากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพจึง อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อขึ้น ปัญหาอาชญากรรมที่ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้เมื่อมี การกระทำความผิด อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อตัวแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย และที่สำคัญทำให้นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด อันส่งผลกระทบต่อ โดยตรงต่อระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานดำเนินการอยู่ทั้ง ระบบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารแรงงาน ต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น การบรรเทาความเดือดร้อนของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจบังคับของกระทรวงฉบับดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดงานและ จำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการสงคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการสงเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการสงเงิน พ.ศ. 2553 ออกไปเป็นวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 และในระหว่างนี้กระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการศึกษาวิจัยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการ กำหนดงาน อัตราการสงเงินเข้ากองทุน และสัญชาติลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) หรือ (2) และมาตรา 14 ที่จะต้องสงเงินเข้ากองทุน เป็นประกันค่าใช้จ่ายในการสงลูกจ้างนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งระดม ความคิดเห็นจากผู้อยู่ใต้อำนาจบังคับของกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการจ้ดเก็บเงินเข้า กองทุน เพื่อให้ระบบการจ้ดเก็บเงินค่าจ้างของลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่อลูกจ้างและนายจ้างต่อไป

8. เรื่อง รายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่ เกิน 200,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดหา Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจกับสถาบันการเงิน จำนวน 6 แห่ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วงเงินรวม 200,000 ล้านบาท เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้เงินระยะสั้น ได้โดยตรงเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและจัดการการกู้เงินในประเทศ ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีโครงสร้างการดำเนินการ ตลอดจนวิธีการสอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดสรรการกู้เงินของ ภาครัฐไม่ให้เกิดภาวะการณ้กระจุกตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ซึ่งที่ผ่านมา กค. ได้ ดำเนินการจัดสรรเงินกู้ Short term facility ไปแล้วเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กค. ค่าประกันเต็มจำนวน

9. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2553

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ที่ครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2553 ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 มีพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2548 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่ง กคได้ดำเนินการปรับ . โครงสร้างหนี้ จำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน โดยกู้เงินระยะยาวโดยตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 6 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด อัตรากำหนด (มหาชน) ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ลบ Spread ร้อยละ 0.09 ต่อปี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ เรื่องการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง หนี้โดยตัวสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ งาน ทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 120 ง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 แล้ว

สังคม

10. เรื่อง โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการและรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ ดังนี้

ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรการเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้

- 2.1 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
- 2.2 ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งกำชับให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
- 2.3 เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
 - 2.3.1 ให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือจากสถานประกอบการในการส่งเสริมให้พนักงานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์

- 2.3.2 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในสังกัด นักเรียน และนักศึกษา
- 2.3.3 ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการรณรงค์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2.4 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทบทวนมาตรฐานหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- 2.5 ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บข้อมูลสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการ ไม่สวมหมวกนิรภัย
- 2.6 ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 มิถุนายน 2553) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดทำโครงการ ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย"100 เปอร์เซนต์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่ "องความปลอดภัยทางถนน และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552 - 2555 และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้อนุมัติโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ และแต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ 003/2553 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : 1.1 เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 1.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการนำเสนอแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย/1.4 เพื่อกำหนดกลไกกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในทุกระดับ
2. เป้าหมาย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

การดำเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 การผลักดันให้รัฐบาลประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมหลักที่ 2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย กิจกรรมหลักที่ 3 การบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมหลักที่ 4 การผลิตหมวกนิรภัยและการออกแบบหมวกนิรภัย กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามและประเมินผล

3. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 - 2563" และเห็นชอบเปิดตัวโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2553 ประกอบกับในปี 2554 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 - 2563 ตามมติสมัชชาสหประชาชาติและมติคณะรัฐมนตรี)29 มิถุนายน 2553) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดแนวทาง มาตรการในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล

11. เรื่อง การใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีรับทราบการใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

การดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โครงการหน่วยงานนำร่องในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานว่า

สปรนโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำโครงการจัดทำ .
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
.ศ.ข่าวสารของราชการ พ2540 เพื่อกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสและเกณฑ์ชี้
วัดในการประเมินความโปร่งใส และพัฒนารูปแบบและวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันให้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี)11 เมษายน 2549 และ 1 กรกฎาคม 2551)
ที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำเรื่องการจัดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด)KPI)ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินผล
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ .ศ.2540 ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปทดลองปฏิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงาน
สามารถประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยอัตโนมัติของ
ตนเองได้จากระบบประเมินผลตัวชี้วัด)KPI Management) ที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ในปี 2554 สปรนจะจัดให้มีโครงการหน่วยงานนำร่องในการปฏิบัติตามเกณฑ์ .
มาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ .ศ.2540 ก่อน โดยจะเปิดรับสมัครหน่วยงานนำร่อง และทำการ
อบรมให้ความรู้อย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใส และ
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 ที่จัดทำขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานนำร่องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถรายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านระบบ
สารสนเทศฯ ได้ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศดังกล่าว จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าหน่วยงานของตนมีความพร้อมในแต่ละด้าน
เพียงใด รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่
ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายอื่นด้วย

เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างความขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 จึงได้พิจารณา

กำหนดให้หน่วยงานที่สมัครใจเป็นหน่วยงานนำร่องที่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ ได้เกินระดับที่กำหนดในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานครบ 1 ปี เป็นหน่วยงานที่จะได้รับโล่รางวัล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล

12. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการผลไม้ไทยคุณภาพสู่การ แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการผลไม้ไทยคุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการนำผลไม้ไทยไปร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 27 พฤศจิกายน 2553 พร้อมทั้งมอบหมายให้ กษ.รับผิดชอบ . ในการจัดหาผลไม้คุณภาพดีได้มาตรฐานเพื่อมอบให้สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีคำสั่งที่.กษ175/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการนำผลไม้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยมีนายธรรมรัตน์ หวังหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กษ.กระทรวงพาณิชย์ . กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิจารณาวางแผนการดำเนินการนำผลไม้ไทยเข้าไปเลี้ยงรับรองและมอบเป็นของขวัญแก่แขกบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผลไม้ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 รวมทั้งได้ร่วมกันกำหนดชนิดผลไม้ที่จะส่งไปใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ รวม 10 ชนิด ปริมาณ 5 ตัน และสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร กษ.เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี . ศ.งบประมาณ พ2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวม 11,005,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของ กษ.ได้ . เดินทางเยือนนครกวางโจว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเข้าร่วมพิธีส่งมอบผลไม้และข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับนครกวางโจว เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าผลไม้และความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างจีนและไทย รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กษ จำนวน.2 ฉบับ คือ 1) หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึก อบรมการเกษตรระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กับศูนย์ส่งเสริมเทคนิคด้านการเกษตร นครกวางโจว (องค์การมหาชน)2) หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการตลาดสำหรับผลไม้ไทย นครกวางโจว ระหว่าง - กับบริษัทค้าส่งผักและผลไม้ตลาดเจียง (.อดก) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หานาน ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสชานหยวนหลี นครกวางโจว เยี่ยมชม หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของการนำเข้าผลไม้)China Entry-Exit Inspection and Quarantine : CIQ) กวางตุ้ง และเยี่ยม ชมตลาดเจียง หานาน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน

กษเห็นว่าการส่งผลไม้และข้าวหอมมะลิไทย .ไปให้การรับรองบุคคลสำคัญที่เข้าร่วม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลไม้ และข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และเกิดความต้องการบริโภคมากขึ้น จึงเห็นควรให้ กษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทยให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน ผลไม้ ประโยชน์ของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในโอกาสต่อไป

ต่างประเทศ

13. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการคว่ำบาตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1952 (ค.ศ. 2010) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ขยายมาตรการคว่ำบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย คองโก ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถู้อปภูบัตต่อไป โดย สอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป ด้วย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

14. เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย

หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า

ในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย อินโดนีเซีย ครั้งที่-6 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้สนับสนุนให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างกัน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซียมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างกันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี พ.ศ.2552 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจให้กระทรวงศึกษาธิการไทยพิจารณา โดย ศธได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดพิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย และอินโดนีเซีย และได้ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาใน (.กต) เดือนสิงหาคม 2552 ซึ่ง ศธและสง. ได้มีการปรับแก้ไขตาม ข้อเสนอของ กต. ให้ฝ่ายอินโดนีเซียพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ ฝ่ายอินโดนีเซียแจ้งให้ความเห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจ ในเดือนกันยายน 2553 โดยมีการปรับแก้ไขข้อความบางส่วนซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญ

ในปี 2554 กระทรวงศึกษาธิการของบรูไน ดารุสซาลาม จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 11 ประเทศ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศอินโดนีเซียและไทยด้วย จึงนับว่าเป็นโอกาสดีหากรัฐมนตรีจากทั้งสองประเทศจะได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือด้าน การศึกษาระหว่างสองประเทศให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการ พัฒนาเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับสูง นักวิจัย ครู และนักเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร การสอนภาษา การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการวิจัยในสาขา ที่มีความสนใจร่วมกัน

15. เรื่อง การประชุม International Forum on Tiger Conservation

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม International Forum on Tiger Conservation และเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งของโลกและปฏิญญาเซนต์ปีเตอส์เบิร์กที่ประเทศไทยได้ร่วมให้การรับรองในการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า

ตามมติคณะรัฐมนตรี)2 พฤศจิกายน 2553) นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนเข้าร่วมการ ประชุม International Forum on Tiger Conservation ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2553 ณ นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สรุปสาระสำคัญ ได้ ดังนี้

- 1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ ประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติอย่าง สูงจากสหพันธรัฐ รัสเซีย และธนาคารโลกให้เป็นประธานกล่าวนำสรุป ความเป็นมาและเชิญรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ขึ้นรายงาน ข้อมูลของแต่ละประเทศ
- 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยน ประสพการณ์กับนายก รัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศจีน ลาว เนปาล และบังคลาเทศ โดยเฉพาะเรื่องแนวทางการสร้างความร่วมมือให้ ชุมชนรอบป่ามีส่วนร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐ

รัสเซียได้เชิญชวนทุกประเทศร่วมให้การรับรองปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสาระสำคัญหลัก ดังนี้

- 1.2.1 เพื่อร่วมมือกันเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในป่าของประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งเป็นสองเท่าภายในปี 2565 (12 ปีข้างหน้า)
 - 1.2.2 เพื่อป้องกันและคุ้มครองพื้นที่อาศัยของเสือโคร่งและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.2.3 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายระดับชาติ ความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือพหุภาคี เช่น เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของอาเซียน (ASEAN-WEN) เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายฯ ของเอเชียใต้ (SA-WEN)
 - 1.2.4 การสร้างความเข้มแข็งในเวทีนนานาชาติเกี่ยวกับความร่วมมือ การประสานงานเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง
- 1.3 สำหรับประเทศจีนที่ทุกประเทศจับตามอง เนื่องจากเคยมีรายงานจากองค์การป้องกันการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ TRAFFIC ว่าเป็นแหล่งค้าเสือโคร่งที่ผิดกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจีนได้ให้คำมั่นว่าจีนได้ออกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2536 ห้ามใช้ชิ้นส่วนและอวัยวะจากเสือโคร่งโดยเด็ดขาดแล้วและได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการค้าเสือโคร่งระหว่างประเทศอย่างจริงจังด้วย

ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- 2.1 ได้รับการชื่นชมและยกย่องในเวทีโลกว่าเป็นประเทศผู้นำที่สำคัญในการอนุรักษ์เสือโคร่ง
- 2.2 มีแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งที่มีมาตรฐานระดับสากล และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี)16 พฤศจิกายน 2553)
- 2.3 ได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการ การอนุรักษ์ และการวิจัยสัตว์ป่าในการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และติดตามประชากรเสือโคร่ง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับนักบริหารและนักอนุรักษ์ระดับโลก

- 2.4 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าที่สำคัญชนิดอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่จัดทำไว้จากธนาคารโลกและองค์กรอนุรักษ์ระดับโลก
- 2.5 เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยด้านเสือโคร่งในภูมิภาคเอเชีย
- 2.6 มีการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความร่วมมือการอนุรักษ์พื้นที่ป่าระหว่างประเทศตามแนวชายแดน โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าบริเวณสามเหลี่ยมมรกต ชายแดนไทยลาว และกัมพูชา ชายแดนไทยมาเลเซีย-เมียนมาร์ และชายแดนไทย-

เรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล

16. เรื่อง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2553 เท่ากับ 108.75 โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.8 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา (ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 2.8) ถือว่าเป็นการขยายตัวในระดับที่เหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปี 2553 นี้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.4 ซึ่งอยู่ในช่วงที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปี (โดยคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง ร้อยละ 3.0 - 3.5)

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของโลกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีของไทย โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพเป็นลำดับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2552 ระดับร้อยละ 3.5 ในเดือนพ.ค. สำหรับเดือน มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. และ ต.ค. ร้อยละ 3.3, 3.4, 3.3, 3.0, 2.8 จนถึงเดือน พ.ย. ร้อยละ 2.8 แสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยเติบโตมีเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนตุลาคม เกิดอุทกภัยหลายแห่งทั่วประเทศไทย แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยมีเสถียรภาพดีและอยู่ในช่วงฤดูกาลของผลผลิตสินค้า การเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ ตลอดจนจนปัญหาอุทกภัยเริ่มคลี่คลายลงในหลาย พื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดในเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2553 เทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสูงขึ้นร้อยละ 0.21 โดยมีผลกระทบมาจากข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น ร้อยละ 0.25 ผักสด ลดลงร้อยละ 2.03 ผลไม้สด ลดลงร้อยละ 0.31 ปลาและสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 0.77 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.67 ขณะที่ของใช้ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.18 เนื้อสัตว์ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 0.09 ไข่ไก่ สูงขึ้นร้อยละ 1.22 นอกจากนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 1.97 และสินค้าในหมวดเคหสถาน ลดลง ร้อยละ 0.04

มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลได้แก่ ค่าไฟฟ้า รถเมล์ฟรี การตรึงราคาแก๊สหุงต้ม และการช่วยเหลือ ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และการดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ยังคงมีส่วนช่วยทำให้ค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ในภาวะที่แสดงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยสรุปเป็นดังนี้

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 417 รายการครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ได้ผลดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553

ใน ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2553 เท่ากับ 108.75 (เดือน ตุลาคม 2553 คือ 108.52)

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553 เมื่อเทียบกับ

- 2.1 เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.21
- 2.2 เดือนพฤศจิกายน 2552 สูงขึ้นร้อยละ 2.8
- 2.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 11 เดือน ปี (พฤศจิกายน - มกราคม)2552 สูงขึ้นร้อยละ 3.4

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553 เทียบกับ เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.03) เป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผักแปรรูปอื่นๆ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ผ้าและเสื้อผ้า ค่าของใช้ส่วนบุคคลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด ในขณะที่สินค้านำเข้าปรับตัวลดลง ได้แก่ เนื้อสุกร ข้าวสารเจ้า ผักสดและผลไม้สด นมและผลิตภัณฑ์นม ค่าอุปกรณ์การบันเทิงและเครื่องบริภัณฑ์อื่น ๆ

3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.22 (เดือนตุลาคม 2553 ลดลงร้อยละ 0.39) สาเหตุสำคัญเป็นผลจากราคาสินค้าอาหารสดบางรายการมีระดับราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ประกอบด้วย ข้าวสารเหนียว ร้อยละ 1.52 ไข่ ร้อยละ 1.16 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม จากภาวะผลผลิต (ไข่ไก่จากฟาร์มลดลงร้อยละ10-20 เนื่องจากแม่ไก่ให้ไข่น้อยลงเป็นผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงจับปล้นซึ่งเกิดขึ้นในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไก่สด ร้อยละ 0.04 ปลาและสัตว์น้ำ ร้อยละ 0.77 (ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ผลกระทบต่อเนื่อง (จากอุทกภัยทำให้ปลาและสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง เครื่องปรุงอาหาร ร้อยละ 1.46 (น้ำมันพืช มะพร้าวขูด น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ0.02 (เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ำผลไม้ กาแฟร้อน ผักแปรรูปอื่นๆ ร้อยละ (เย็น กาแฟและชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม/14.38 (หัวหอมแดง กระเทียม ถั่วลิสง หน่อไม้ต้ม สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัว (ลดลง ได้แก่ เนื้อสุกร ร้อยละ0.35 ข้าวสารเจ้า ร้อยละ 0.06 เป็นผลจากสต็อกข้าวในประเทศของรัฐบาลและพ่อค้ายังมีเหลืออยู่ ทำให้พ่อค้าโรงสีชะลอราคารับซื้อ ผักสดและผลไม้สด ร้อยละ 2.03,0.31ได้แก่ กะหล่ำปลี แดงกว่า ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักชี มะนาว ต้นหอม กล้วยน้ำว่า ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง เป็นผลจากภาวะอุทกภัยเริ่มคลี่คลายลงในหลายพื้นที่ของประเทศ การขนส่งผลผลิตสินค้าเกษตรจากแหล่งเพาะปลูกเริ่มดีขึ้น และเป็นช่วงฤดูกาลของผักและผลไม้บางชนิด ทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น นมและผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 0.09 (นมเปรี้ยว ครีมเทียม (

3.2 ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ0.20 (เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.28) สาเหตุสำคัญเป็นผลกระทบจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 1.97วัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 0.40 (ปูนซีเมนต์ อิฐ และค่าแรงช่างไฟฟ้าจากภาวะอุทกภัยทำให้ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้าง (มีมากกว่าภาวะปกติ ผ้าและเสื้อผ้า ร้อยละ0.11 (เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี เสื้อเด็ก ของใช้ส่วนบุคคลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความ (มสะอาด ยาสีฟัน น้ำหอม) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว กระจาดชำระ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน

สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การ (น้ำยารีดผ้า
บ้านทิ้ง ร้อยละ 0.02 (เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปดีสก์ เครื่อง-
ค่าเข้าบ้าน ร้อยละ (คอมพิวเตอร์ 0.09 และเครื่องบริภัณฑ์อื่นๆ ร้อยละ
0.20 (พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า (

ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2552 สูงขึ้นร้อยละ 2.8 เป็นการสูงขึ้นใน
อัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 สาเหตุสำคัญมาจากการสูงขึ้นของดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.8 ได้รับผลกระทบมาจาก ดัชนีหมวด
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 10.9 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ร้อย
ละ 3.7 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.4 ผักและผลไม้ ร้อยละ 24.5 เครื่อง
ประกอบอาหาร ร้อยละ 4.0 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.1 และอาหาร
สำเร็จรูป ร้อยละ 1.0 รวมทั้งผลกระทบจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 0.9 (ยานพาหนะ
และน้ำมันเชื้อเพลิง หมวดเคหสถาน ร้อยละ (2.0 (ค่าเข้าบ้าน ค่าน้ำประปา (
หมวดการตรวจรักษาและบริการ ส่วนบุคคล ร้อยละ 0.6 (ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่า
ของใช้ส่วนบุคคล หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ (0.5 (การบันเทิง การอ่านและการศึกษาและหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อย(
ละ 0.1 (ผ้าและเสื้อผ้า (

ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลี่ยเทียบกับช่วงระยะ 11 เดือน ปี (พฤศจิกายน - มกราคม) 2552
สูงขึ้นร้อยละ 3.4 สาเหตุสำคัญมาจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ
14.7 ค่าน้ำประปา ร้อยละ 44.8 ค่ากระแสไฟฟ้า ร้อยละ 1.2 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร้อย
ละ 7.8 เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.4 และค่าเข้าบ้าน ร้อยละ 0.3 และจาก
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ในขณะที่ดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.3 เป็นผลจากการสูงขึ้นของ ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 10.3 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ร้อยละ 3.5 ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.2 ผักและผลไม้ ร้อยละ 24.4 เครื่องประกอบอาหาร ร้อย
ละ 2.7 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.2 และอาหารสำเร็จรูป ร้อยละ 0.9
เป็นสำคัญ

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ) 300
รายการคือ ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหาร (
สด และกลุ่มพลังงานจำนวน 117 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2553 เท่ากับ
103.85 เมื่อเทียบกับ

6.1 เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.02

6.2 เดือนพฤศจิกายน 2552 สูงขึ้นร้อยละ 1.1

6.3 เฉลี่ยช่วงระยะ 11 เดือน ปี (พฤศจิกายน - มกราคม)2552 สูงขึ้นร้อยละ 0.9

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2553 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้น ร้อยละ 0.02 (เดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.11) โดยมีผลกระทบมาจากราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวทั้งสูงขึ้นและลดลง สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและค่าของใช้จ่ายส่วนบุคคล ขณะที่สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การบันเทิง ค่าเช่าบ้านและเครื่องบริภัณฑ์อื่นๆ

17. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 46

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 46 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือด้านการเกษตร ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์อุทกภัย

ไม่มี

สถานการณ์น้ำ

1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ)30 ธันวาคม 2553) มีปริมาณน้ำทั้งหมด 53,267 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด ปริมาณน้ำใช้การได้29,426 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่าง (น้อยกว่าปี2552 (55,016 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จำนวน 1,749 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 42.36 ล้าน ลบ. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน .ม110.63 ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่)30 ธันวาคม 2553) มีปริมาณน้ำทั้งหมด 49,932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด ปริมาณน้ำใช้การได้)26,409 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด

เป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี (2552 (52,043 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จำนวน 2,111 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 41.73 ล้าน ลบปริมาตร .ม.น้ำระบาย จำนวน 109.68 ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล สิริกิต์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย	
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน
1.ภูมิพล	8,313	62	4,513	34	0.00	0.00	21.00	21.00
2. สิริกิต์	7,483	79	4,633	49	7.64	5.20	29.98	29.98
ภูมิพล+ สิริกิต์	15,796	70	9,146	40	7.64	5.20	50.98	50.98
3.แควน้อยฯ	686	89	650	85	1.38	1.74	3.46	3.46
4.ป่าสักชลสิทธิ์	774	81	771	80	0.78	0.79	3.04	3.04
รวม 4 อ่างฯ	17,256	70	10,567	43	9.80	7.73	57.48	57.48

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำ น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่าง

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย	
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน
1. ปรากฏบุรี	96	28	38	11	0.12	0.12	0.22	0.22

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 18 อ่าง ดังนี้

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย	
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน
1.แม่จัดฯ	269	102	247	93	0.14	0.25	0.42	0.37
2.กิวลม	101	90	97	87	0.63	0.62	1.60	1.60
3.กิวคอหมา	176	104	170	100	0.01	0.15	0.15	0.15
4.แควน้อยฯ	686	89	650	85	1.38	1.74	3.46	3.46
5.ห้วยหลวง	109	92	104	88	0.00	0.00	0.57	0.57
6.จุฬา	151	92	107	65	0.00	0.20	0.96	0.98

ภรณ์								
7.อุบล รัตน์	2,077	85	1,496	62	0.00	3.56	4.93	5.11
8.ลำ ปาว	1,175	82	1,090	76	2.33	0.64	4.43	4.84
9. ลำ ตะคอง	337	107	310	99	0.00	0.60	0.95	0.85
10.ลำ พระ เพลิง	106	96	105	95	0.00	0.00	0.03	0.02
11.มูล บน	116	82	109	77	0.00	0.00	0.00	0.00
12.ลำ แชะ	244	89	237	86	0.00	0.00	0.00	0.00
13.ป่า สักฯ	774	81	771	80	0.78	0.79	3.04	3.04
14.กระ เสียว	248	103	208	87	0.24	0.24	0.06	0.06
15.ขุน ด่านฯ	199	89	194	87	0.06	0.07	1.20	0.92
16. คลองสี ยัด	355	85	325	77	0.00	0.00	1.70	1.70
17. หนอง ปลา ไหล	152	93	136	84	0.00	0.01	0.39	0.36
18.ประ แสร์	231	93	211	85	0.01	0.01	0.13	0.13

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำท่า

ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง ชี และมูล ตามสถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ำวัง สถานี W.4 A บริเวณบ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แม่น้ำยม สถานี Y.16 บ้านบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สถานี Y.17 บ้านสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แม่น้ำน่าน สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน แม่น้ำท่าตะเกา สถานี X.158 ที่สะพานบ้านวังครก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 389 ลบ.วินาที/.ม. ลดลงจากเมื่อวาน)24 ลบ(วินาที/.ม.

ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 53 ลบ. ลดลงจากเมื่อวาน) วินาที/.ม.8 ลบ(วินาที/.ม.

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก 138 ลบ. ลดลงจากเมื่อวาน) วินาที/.ม. 10 ลบ.ม. และรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก (วินาที/.242 ลบ/.ม. ลดลงจากเมื่อวาน) วินาที2 ลบ(วินาที/.ม.

ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 5 ลบ(เท่ากับเมื่อวาน) วินาที/.ม.

การช่วยเหลือด้านการเกษตร

การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 221 เครื่อง ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 1 จังหวัด จำนวน 1 เครื่อง ภาคกลาง 11 จังหวัด 101 เครื่อง ภาคใต้ 7 จังหวัด จำนวน 119 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 5 จังหวัด จำนวน 69 เครื่อง

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน

ความเสียหาย

ด้านพืช

จังหวัดประสบภัย จำนวน 74 จังหวัดพื้นที่ประสบภัย 11.26 ล้านไร่
แบ่งเป็น ข้าว 8.36 ล้านไร่ พืชไร่ 1.87 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1.03 ล้านไร่

**สำรวจแล้ว พบว่า เป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง ณ วันที่)24 ธ .ค.53)
จำนวน 7.13 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.88 ล้านไร่ พืชไร่ 0.89 ล้านไร่
พืชสวนและอื่นๆ 0.36 ล้านไร่คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ
ทั้งสิ้น 16,389.08 ล้านบาท**

ด้านประมง

**จังหวัดประมง จำนวน 68 จังหวัดสำรวจแล้ว พบว่าพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ 179,161 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 153,926 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย
25,235 ไร่ กระชัง บ่อซีเมนต์/466,885 ตารางเมตร เกษตรกร
124,299 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 869.81 ล้านบาท**

ด้านปศุสัตว์

**จังหวัดประมง จำนวน 54 จังหวัดสำรวจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ .ค.
53)พบว่า สัตว์ตายและสูญหาย จำนวน 1,911,166 ตัว แปลงหญ้า
9,003.25 ไร่ เกษตรกร 24,080 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ
111.30 ล้านบาท**

การช่วยเหลือ

1. เงินอุดหนุนราชการแล้ว รวมทั้งสิ้น 192.52 ล้านบาท แบ่งเป็น

- 1.1 เงินอุดหนุนปกครองส่วนท้องถิ่น 39.91 ล้านบาท
- 1.2 เงินอุดหนุนราชการในอำนาจนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
119.58 ล้านบาท
- 1.3 เงินอุดหนุนราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33.03 ล้านบาท

2. ขอเงินงบกลาง

- 2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส่งเอกสารให้ ธกส .
เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งสิ้น12,028.60 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้าน
พืช 11,807.25 ล้านบาท ด้านประมง 209.07 ล้านบาท ด้านปศุ
สัตว์ 12.28 ล้านบาท
- 2.2 ธกส ขออนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ ครั้งที่ .1 จำนวน
2,500 ล้านบาท

2.3 ธกส สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกร ครั้งที่ . โอนเงินให้ ธกส .1 จำนวน 2 , 088.70 ล้านบาท แบ่งเป็น

ด้านพืช วงเงิน 2,073.38 ล้านบาท เกษตรกร 89,901 ราย ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน พะเยา โลก ดาก กำแพงเพชร น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม อานาจเจริญ อุบลราชธานี อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี

ด้านประมง วงเงิน 15.32 ล้านบาท เกษตรกร 5,824 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

สำรวจความเสียหายแล้ว ณ)30 ธ.ค.53) พบสวนยางพาราที่เสียหายสวนทั้งสิ้น 26,087.25 ไร่ เกษตรกร 10,924 ราย คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 191.38 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 6,007 บาท เป็นเงิน 156.71 ล้านบาท และค่าปลูกซ่อมต้นยางและค้ำยันต้นยาง จำนวน 134,594 ต้น เป็นเงิน 34.67 ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ ธกสเพื่อ . ขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณต่อไป

18. เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์ภาพรวม

อุทยานแห่งชาติยอดนิยม เช่น เขาใหญ่ ดอนอินทนนท์ ฯลฯ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บ้านพักและลานกางเต็นท์หมดทุกหลัง จำนวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในความสามารถของการรองรับของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้ เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย สำหรับสถิตินักท่องเที่ยว สามารถนำเสนอได้บางแห่ง ดังต่อไปนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกะจวน จำนวน 7,546 คน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 42,066

คน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวน 6,646 คน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
จำนวน 6,684 คน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จำนวน 442 คน

การรักษาความปลอดภัย มีการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยอุทยาน (Park Rescue) ในทุก
อุทยานแห่งชาติ เหตุการณ์ ภาพรวมปกติ แต่มีเพียง 2 อุทยานแห่งชาติ ที่มี
นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการเล่นน้ำตก จำนวน 2 ราย คือ อุทยานแห่งชาติน้ำตก
เจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ราย และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ให้การช่วยเหลือนำ
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทัน กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งมีมาตรการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้ว

การห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน
แห่งชาติ

3.1 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 รายการเรื่องเล่า เสาร์ อาทิตย์ ประจำวันที่ -1
มกราคม 2554 ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการห้ามนำ
เบียร์ - เหล้า เข้าอุทยานแห่งชาติ พบว่ามีคนเห็นด้วยกับการห้ามนำเบียร์ -
เหล้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 82.61

3.2 ทุกอุทยานแห่งชาติ สามารถประชาสัมพันธ์และควบคุมการห้ามมิให้
นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ
ได้ดีในทุกอุทยานแห่งชาติ แต่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มยังไม่ทราบข้อมูลมา
ก่อน จึงได้ฝากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณด้านตรวจ ฯ ในหลายอุทยาน
แห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 10 ราย อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จำนวน -17 ราย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
จำนวน 20 ราย และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวน 12 ราย

3.3 มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ คือ ที่อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ บริเวณด้านตรวจ กม .23 ถนนธนรัชต์ เวลา 22.00 นมี .
นักท่องเที่ยวชาย จำนวน 1 ราย ที่ดื่มสุราจากสถานที่ภายนอกเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และพยายามจะขับรถโดยสารผ่านด้านตรวจฯ เพื่อที่จะ
เข้าไปรบกวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้ควบคุมตัว
ผู้กระทำผิดส่งสถานีจำนวนหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาเมาสุราขับรถอันตราย

การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1 อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยว

จำนวนมาก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการฉาย วิดีทัศน์ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้เหล่านี้เป็นบทบาทหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- 4.2 โครงการอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีโครงการอาสาสมัครช่วยเหลืองานอุทยานแห่งชาติ โดยมีอาสาสมัครจากหลายองค์กรมาร่วมงาน ได้แก่ สมาคมอุทยานแห่งชาติ กลุ่มเยาวชนชนต้นกล้า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ ชมรมคนรักสัตว์ป่า กลุ่มเยาวชน จากจังหวัดปราจีนบุรี ฯลฯ อาสาสมัครเหล่านี้ได้มาสนับสนุนและช่วยเหลือการรณรงค์ ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ทิ้งขยะ และไม่ให้อาหารสัตว์ป่า โดยเริ่มต้นดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และจะขยายผลไปอุทยานแห่งชาติที่สำคัญในอนาคต

19. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) ของกระทรวงมหาดไทย

สาระสำคัญของเรื่อง

สรุปสถานการณ์ภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553- 3 มกราคม 2554) ดังนี้

การคาดหมายลักษณะอากาศ ระหว่างวันที่)3-9 ม .ค.2554)

- 1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศว่า ในวันที่ 3 มกราคม 2554 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีน้ำแข็งบางพื้นที่บริเวณเขาสูงในภาคเหนือ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่ 4 - 6 มกราคม 2554 ความกดอากาศสูงนี้อ่อนกำลังลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่ง ๆ

และในช่วงวันที่ 7- 9 มกราคม 2554 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง และมีลมแรงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ .ศ.2553 - 2554 ของจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และที่จังหวัดทุกจังหวัดด้วย

สถานการณ์ภัยหนาว ระหว่างวันที่ 1 พ .ย.2553 - 3 ม .ค.2554)

ในขณะนี้ได้รับรายงานจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุณหภูมิ) เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาว (ภัยหนาว)8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำกว่า) ถึงหนาวจัด (8.0 องศาเซลเซียส (จำนวน26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บัรรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย อุตรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 344 อำเภอ 2,668 ตำบล 33,997 หมู่บ้าน

การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน

4.1 จังหวัดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้ง (ภัยหนาว) 26 จังหวัด รายงานว่าได้มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เครื่องเจริญโภค (มหาชน) ภัย สวมคลุม มูลนิธิ ไปแล้ว รวม360,258 ชิ้น

- 4.2 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว (มหาชน) จำนวน200,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา เชียงราย น่าน ลำปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- 4.3 หอการค้าไทย จีน และสมาคมแต่จิวแห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่ม-ช่วยเหลือภัยหนาว จำนวน2,000 ผืน ผ่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดย กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย หนาวในพื้นที่ต่าง ๆ
- 4.4 บริษัท ซีพี จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผ้า (เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (มหาชน) ห่มกันหนาว จำนวน50,000 ผืน มูลค่า 12.5 ล้านบาท ซึ่งจัดซื้อจากกลุ่ม แม่บ้านผู้ผลิตผ้าห่มนมม จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพและ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นของกระทรวงมหาดไทย และได้มอบ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)2 ธันวาคม 2553 เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยา สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สกลนคร ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก กาฬสินธุ์ เลย และจังหวัด สกลนคร รวม จำนวน 16,000 ถุง นมอัดเม็ดจิตรลดา 700 กล่อง และ นม สด 700 กล่อง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 28 -31 ธันวาคม 2553 ได้เกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้

- 1) อำเภอสุไหงโกลก น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรที่บริเวณชุมชนหัวสะพาน และ- ลก อพยพราษฎร -ชุมชนกอไผ่ อำเภอร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก จำนวน33 คริวเรือน 175 คน ไปยังโรงเรียนเทศบาล 4 โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาสได้ไปตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ จำนวน 33 ชุด

- 2) อำเภอหรือเสาะ น้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านบาดง ตำบลบาดง รยยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด-นราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลบาดง จัดเรือบริการให้ราษฎรเข้าออก สู่หมู่บ้านได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้รองผู้ว่า (นา) ราชการจังหวัดยสามารถ วราดิศัยได้ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับ (นายอำเภอหรือเสาะ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบาดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
- 3) อำเภอระแงะ น้ำท่วมถนนบริเวณบ้านตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส รยยนต์ และรถจักรยานต์ ยังสามารถสัญจรไปมาได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตรวจ (นายอุทการ พิชญาภรณ์) เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย

แต่งตั้ง

20. เรื่อง แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้ง นางอัษฎลี เทพบุตร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
